

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑	ร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ เรื่อง	สำนักงานฯ เร่งรัดการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพื่อให้ การจัดทำกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน ต่อสถานการณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน
๒	ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย แล้วเสร็จ จำนวน ๘๘ เรื่อง	

รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๒	ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.
๓	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ.
๔	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแปลงเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)]
๕	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของโลก]
๖	ร่างกฎกระทรวงการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.
๗	ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๘	ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๙	ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ.
๑๐	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๑๑	ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่นหรือในระดับต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๑๒	ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ (มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน)
๑๓	ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน)
๑๔	ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (มาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
๑๕	ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (มาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)

รายชื่อความเห็นทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	กระทรวงพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๕
๒	กระทรวงพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือด้านกลไกทางการเงินของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนสำหรับการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
๓	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการประชุมสุดยอดอาเซียนด้านปัญญาประดิษฐ์ของมาเลเซีย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๕ (Joint Ministers' Statement ASEAN AI Malaysia Summit 2025)
๔	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๘
๕	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นต่อการลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์
๖	กระทรวงวัฒนธรรม การประชุมระดับสูงด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เอเปค ประจำปี ๒๕๖๘ (APEC 2025 High-Level Dialogue on Cultural and Creative Industries)
๗	กระทรวงวัฒนธรรม การประชุม The Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovation (CHANDI) SUMMIT 2025
๘	กระทรวงมหาดไทย ขอรับความเห็นต่อร่างขอบเขตและข้อกำหนด (Term of Reference : TOR) ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (AMRDPE) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (SOMRDPE)
๙	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรับความเห็นต่อร่างเอกสารขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
๑๐	กระทรวงการคลัง ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำรับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion)
๑๑	กรมป่าไม้ ขอหารือแนวทางการจัดสรรคาร์บอนเครดิตที่กรมป่าไม้ถือสิทธิไว้ตามที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๑๒	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๓๐ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 30)
๑๓	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอต้ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๑๔	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ ๒ (NDC 3.0) ของประเทศไทย
๑๕	กรมสรรพากร การลงนามในคำประกาศบทเพิ่มเติมของความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Addendum to Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (Addendum to MCAA CRS)
๑๖	กรมสรรพากร การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกรอบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
๑๗	กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือที่ครอบคลุมด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจสอบสิทธิบัตร (Patent Prosecution Highway : PPH) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น

ลำดับที่	เรื่อง
๑๘	กรมทางหลวงชนบท ขอรื้อกรณกรรมที่ดินแจ้งให้กรมทางหลวงชนบท ไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิม หรือทายาท เพื่อเพิกถอนรายการ จดบันทึกการแบ่งขายที่ดินบางส่วน (ยังไม่กันเขต) เพื่อการเวนคืนในสารบัญญัติทะเบียนท้ายหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ ๑๘๘๐๓ เนื่องจากผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนตามประกาศกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่อยู่ในแนวเขตเวนคืน
๑๙	กรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาพิธีสารฉบับแก้ไขว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
๒๐	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร ภายใต้โครงการรับความช่วยเหลือ ด้านความมั่นคงแบบให้เปล่า (Official Security Assistance : OSA) จากญี่ปุ่น
๒๑	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอความเห็นต่อการยกย่องถวายแดงของไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีสันติสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ครั้งที่ ๑๑
๒๒	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๓	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
๒๔	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วม กรอบความร่วมมือ Global Cross-Border Privacy Rules System (Global CBPR) Forum ของประเทศไทย
๒๕	สำนักงานอัยการสูงสุด ขอรื้อกรณร่างปฏิญญาเพื่อก่อตั้งที่ประชุมอัยการสูงสุดอาเซียน (APAGM)
๒๖	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่างปฏิญญาอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๙ และการประชุม ที่เกี่ยวข้อง
๒๗	สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ หารือวิธีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
๒๘	กรุงเทพมหานคร ขอรื้อหรือเกี่ยวกับการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยกับการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระการเพิกถอน และแก้ไขคำสั่งปรับเป็นพินัย และการยุติเรื่องกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดภายหลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคำสั่งปรับเป็นพินัย
๒๙	องค์การสะพานปลา ขอรื้อหรือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาในต่างประเทศ
๓๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอรื้อหรือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
๓๑	การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอรื้อหรือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๒	นายประพาส นวนสำลี ขอความอนุเคราะห์อธิบายวิธีตีความตามหลักวิชาการด้านกฎหมายโดยเคร่งครัด
๓๓	นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ หารือการออกคำสั่งไล่ออกในระหว่างต้องคดีอาญาขอด้วยกฎหมายหรือไม่
๓๔	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (นายวิสัย เขตสกุล กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๐๙๘ คน เป็นผู้เสนอ)
๓๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (ฉบับ ..) พ.ศ.
๓๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.
๓๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่..) พ.ศ.
๓๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ลำดับที่	เรื่อง
๓๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.
๔๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไม้ขาว และตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
๔๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตำบลตาสีทึ อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๔๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอท่าปลา และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๔๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเทพอุดมพัง (ร้าง) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ.
๔๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ถูกจ้างออกจากงานหรือตาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๔๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ พ.ศ.
๔๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอรับสัมปทานและการให้สัมปทานในการสร้างหรือบำรุงรักษาทาง พ.ศ.
๔๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.
๔๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.
๔๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการบรรจุน้ำมันลงภาชนะภายในเขตสถานีบริการน้ำมัน พ.ศ.
๕๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๕๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.
๕๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๕๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มา การใช้ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ดินที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มาโดยวิธีการจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน หรือโดยวิธีการอื่น พ.ศ.
๕๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเขตพัฒนาพิเศษสำหรับผู้ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ พ.ศ. ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. [กรณีรถยนต์โบราณ (Classic Cars)]

ลำดับที่	เรื่อง
๕๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไม่เป็นข้าราชการ จำนวน ๓ ฉบับ
๕๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ฉบับปรับปรุง
๕๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ระยะที่ ๒
๕๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๕๐๘ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลรามัน ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๑ หลัง
๖๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง
๖๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง
๖๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดทำโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการ กระทรวงกลาโหม
๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ ๖ ตามแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
๖๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
๖๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization - AALCO) ของ ดร. กมลินทร์ พิณีภูวดล
๖๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำแบบจำลองคะแนนเครดิตอารี (Ari Score) ภายใต้โครงการ Soft Loan Ari Score Sandbox
๖๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ๒ ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : สวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเทรียลปาร์ค ๒ ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๗๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในระดับไตรภาคีในประเทศที่สาม
๗๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษในเอเชียและแปซิฟิก
๗๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศรัณย์สันต์ วีรกุลสุนทร)

ลำดับที่	เรื่อง
๗๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานให้แก่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
๗๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอตัวเป็นเจ้าของาพัจงานเทศกาลดนตรี Tomorrowland ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ (๕ ปี)
๗๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในปฏิญญาเพื่อก่อตั้งที่ประชุมอัยการสูงสุดอาเซียน
๗๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒๐
๗๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเปลี่ยนแปลงการมอบเงินอุดหนุนโดยสมัครใจแก่กองทุนและองค์การระหว่างประเทศ ๔ รายการ
๗๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก
๘๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
๘๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
๘๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการจัดประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๘๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และการใช้วงเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจส่วนที่เหลือ
๘๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสำหรับ ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่อง “มินิคคลินิกเทเลเมดิซีน (Mini Clinic Telemedicine)” นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๘๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
๘๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๑๐
๘๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอรับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระทู้มแบน (บางส่วน) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๑. การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและสภาพการทำงานที่แตกต่างจากผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไป และส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนประจำเรือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙

๒. ห้ามให้คนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ทำงานในเวลา ๒๑.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นการฝึกอบรมที่นายเรือได้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือฝึกตามหลักสูตรที่กรมเจ้าท่ารับรอง หรือทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๑. คนประจำเรือจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไป และตรงกับลักษณะและสภาพการทำงานบนเรือ

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การทำงานในเวลากลางคืนของคนประจำเรือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปรกรณ์ นิลประพันธ์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๑๐๒๙

อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑